

มติชน

วันพุธที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2555 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1297 ราคา 10 บาท

เลือก 'มหาดใหญ่' มหา'ลัยที่โตก้าวกระโดด

นายเชียรชัย พันธังค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ และผู้จัดการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) มหาวิทยาลัยมหาดใหญ่เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEX ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด และเป็นแบบอย่างของประชาคมอุดมศึกษาในการต่อยอดการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ผลปรากฏว่า สกอ. ได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยมหาดใหญ่เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มรภ.สวนดุสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ และมองว่าการบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEX ทำให้มองทุกอย่างเป็นระบบ (system) ทั้งหมดไม่แยกส่วน โดยขั้นตอนการประเมิน สกอ.

ตั้งเป้าไว้ 3 ปี ซึ่งทั้ง 7 มหาวิทยาลัยจะเดินตาม EdPEX นี้ไปพร้อมกัน โดย สกอ. มีกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ เช่น การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก และวิทยากรระดับประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบโครงการ เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร และร่วมกันผลักดันคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนหรือในระดับโลกได้ นายเชียรชัย กล่าว



สุดยอดฝีมือ - ศิริพงษ์ สูงกลาง นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมรางวัลชนะเลิศการประกวดวิดิทัศน์แอนิเมชัน "ที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิดเอสเอ็มอี" ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการใช้บริการที่ปรึกษาที่มีความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านอย่างถูกต้องเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดย พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันก่อน

'ม.รังสิต' รุกโครงการแลกเปลี่ยน ม.ลาว

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ว่า มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN กับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ตันของกัมพูชา มหาวิทยาลัยคอย ดัน ของเวียดนาม มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ของ สปป.ลาว และบริษัท เมียนมา คอมพิวเตอร์ จำกัด ของพม่า เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ โดยล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมถึงด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งตนรู้สึกยินดีและถือว่าเป็นการเริ่มเปิดศักราชของ

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของ สปป.ลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรม ศาสนาและภาษาเดียวกัน ศ.ดร.สุกกงแสง ไชยะเล็ด อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กล่าวว่าตนเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวโดยเฉพาะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาด้านการศึกษาที่ตีร่วมกันจะทำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยเดินทางสู่ประชาคมอาเซียนไปพร้อมกันเพื่อร่วมมือกันพัฒนาประเทศทั้งสองประเทศให้เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุด นายจรัญ เขตเลอร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีโครงการสำหรับเตรียมพร้อม

ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลายโครงการ อาทิ การเปิดหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual) ใน 18 สาขาวิชา การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สำหรับโครงการ Passage to ASEAN (P2A) ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน 4 มหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนในประเทศนั้นๆ เป็นระยะเวลา 20 วัน นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการเปิดรับอาจารย์และบุคลากรจากประเทศอาเซียน และพัฒนาทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตให้พร้อมรับการเปิดประตูสู่อาเซียนต่อไป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว